

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 cho Trường THCS Hợp Hưng (Đông Hưng).



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hồng Lĩnh (Hưng Hà).



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Trường THPT Nam Duyên Hà.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các thầy cô giáo và cựu giáo chức xã Thái Hưng (Thái Thụy).

Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới chúc mừng các cấp công tác tốt đẹp hưởng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn, trong đó những nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng

rất quan trọng, đòi hỏi toàn ngành phải phát huy truyền thống, kết quả đã dày công vun đắp nhiều năm để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu lớn trong việc đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho ngành Giáo dục, cùng ngành Giáo dục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới toàn ngành Giáo dục Thái Bình và các thầy cô giáo cần nhận thức rõ trọng trách, kỳ vọng của tỉnh, có biện pháp phù hợp nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và xây dựng xã hội học tập để các cháu học sinh có điều kiện tốt nhất trong rèn đức, luyện tài. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong các thầy cô giáo ngày càng yêu nghề, công hiến cho nghề, đào tạo nhiều lớp học sinh

trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

* Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Phát biểu với cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong sự phát triển của tỉnh, đặc biệt trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh. Đồng chí mong tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chú trọng chuyên môn, chất lượng giảng dạy, gắn lý thuyết và liên hệ thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, đồng chí mong các trường tiếp tục làm tốt công tác tham

mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tư tưởng, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

* Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới chúc mừng và trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Hợp Hưng (Đông Hưng). Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Đông Hưng.

Năm học vừa qua, Trường THCS Hợp Hưng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ học sinh xếp học lực khá, giỏi đạt 84,1%; chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi xếp thứ nhất huyện. Trường có 1 học sinh có sản phẩm đạt giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc năm học 2019 - 2020. Hiện tại Trường có 2 giáo viên và 3 học sinh đang tham gia vòng bán kết cấp quốc gia cuộc

thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Với những kết quả đạt được, Trường THCS Hợp Hưng vinh dự được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới chúc mừng Trường THPT Nam Duyên Hà và Trường Tiểu học và THCS Hồng Lĩnh (Hưng Hà).

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả hai trường đạt được trong nhiều năm qua. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân và chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ nhà giáo. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, quán triệt các nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Cán bộ, giáo viên các trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới chúc mừng Trường Tiểu học và THCS, Trường Mầm non và các cựu giáo chức xã Thái Hưng (Thái Thụy).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, quà và chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường và các cựu giáo chức trên địa bàn xã Thái Hưng. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ nhà giáo đã tâm tàm xây dựng trường lớp, phong trào học tập, truyền tri thức, đạo đức cho các thế hệ học sinh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy và xã Thái Hưng quan tâm hơn nữa trong đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học trong thời kỳ mới; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên cống hiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên nỗ lực hơn nữa, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương sáng về phẩm chất, đạo đức nhà giáo để học sinh noi theo, cùng nhau thi đua tô thắm thêm những chương trình tốt đẹp của ngành Giáo dục Thái Bình.

* Cũng trong ngày 20/11, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tới chúc mừng cán bộ, giáo viên nhiều trường học trong tỉnh.

Tại các trường, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức và phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên nhân dân, thật sự yêu nghề, yêu trẻ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

135% dự toán, số tuyệt đối vượt 2.211 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018. Có 15/16 chỉ tiêu do ngành Thuế quản lý hoàn thành vượt dự toán. Tất cả các đơn vị quản lý thu đều vượt dự toán, một số đơn vị vượt dự toán cao. Ngoài ra, năm 2019, một số đơn vị và dự án trọng điểm có số nộp thuế lớn và tăng so với năm 2018 như: Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nộp 2.100 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen nộp 500 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Thái Bình nộp 337 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 nộp thuế giá trị gia tăng và tài nguyên của hoạt động sản xuất điện hơn 167 tỷ đồng...

Trong 68 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu năm 2019 được tuyên

dương, khen thưởng tại hội nghị có 2 doanh nghiệp được Bộ Tài chính tặng bằng khen; 15 doanh nghiệp được UBND tỉnh tặng bằng khen; 12 doanh nghiệp được Tổng cục Thuế tặng giấy khen và 39 doanh nghiệp được Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khắc phục khó khăn, chủ động tìm kiếm thị trường, đầu tư vốn, nhân lực, công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Đồng chí đánh giá cao những kết quả ngành Thuế tỉnh

đạt được năm 2019, trong đó đã chủ động triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khai thác triệt để các nguồn lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả và chấp hành tốt chính sách thuế, kê khai đầy đủ, kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Ngành Thuế tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành những cơ chế, chính sách cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ của Chính

phủ cho người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh các cách thủ tục hành chính. Đề nghị các sở, ngành, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, cá nhân để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp, thuế đất, đào tạo lao động; các cơ quan truyền thông tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện nghĩa vụ thuế, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với địa phương, đồng thời phê phán những đơn vị không thực hiện các quy định của pháp luật và nghĩa vụ về thuế với địa phương.

Gần 10.000 giấy phép lái xe được trả qua đường bưu điện



Người dân đăng ký trả giấy phép lái xe qua bưu điện tại Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình đã đào tạo, nâng hạng giấy phép lái xe cho gần 20.000 học viên lái xe các hạng. Các học viên sau khi tốt nghiệp tại Trường đã được Sở Giao thông Vận tải tổ chức sát hạch theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Tỷ lệ học viên đạt sát hạch, được cấp giấy phép lái xe các hạng từ 85 - 90%.

Đến tháng 11/2020, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trả gần 10.000 giấy phép lái xe qua đường bưu điện, chủ yếu là người dân ở các huyện xa và ở ngoài tỉnh.

Thời gian tới, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương trả giấy phép lái xe qua đường bưu điện. Từ đó người dân có thể lựa chọn hình thức nhận giấy phép lái xe tại nhà qua đường bưu điện tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách hành chính.

HẢI DƯƠNG

Tập huấn luyện vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 150 học viên là đội trưởng, đội phó dân phòng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt những nội dung cơ bản về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; tình hình cháy, nổ thời gian qua trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân chính gây cháy, nổ; cách xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; các bước sơ cấp cứu ban đầu và cách sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy ở cơ sở.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội trưởng, đội phó dân phòng các xã, thị trấn trong công tác PCCC; nắm được những kỹ năng giải quyết sự cố cháy, nổ ban đầu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

PHẠM HƯNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 20/11, thế giới đã ghi nhận hơn 57,3 triệu người nhiễm và hơn 1,36 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 20/11, cả nước ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh về được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.305 bệnh nhân.

Hiện 1.142/1.305 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 128 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 16.500 người.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 20/11, Thái Bình ghi nhận có 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 1.305) là nam, 38 tuổi từ Đức về được cách ly tại Trung đoàn 568 ngay sau khi nhập cảnh. Hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị. Tại Trung đoàn 568 còn 127 công dân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, 9 chuyên gia nước ngoài cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải).

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 147 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tính đến ngày 20/11 lên 9.570 mẫu.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------